



Q&A

เรื่องนี้
มีคำตอบ
กับกรมส่งเสริมการเกษตร

คลินิกพืช

วินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช

แก้ปัญหาคีตรูพืชตรงจุด





ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะ**ประสบปัญหา**เรื่องการเข้าทำลายของ**ศัตรูพืช** ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นอย่างมาก

วันนี้ เรามี**คลินิกพืช** เป็นอีกหน่วยบริการที่จะ**ช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาศัตรูพืช**ได้อย่างตรงจุด และสามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง เป็นการช่วยลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิตลงได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ป้อนนักส่งเสริม ให้เป็น

"หมอพืช" (Plant Doctor)

เพื่อให้บริการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้น และให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร



Q

คลินิกพืชคืออะไร ให้บริการอะไรบ้าง ?

A

คลินิกพืช เป็นจุด**ให้บริการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้น**

ให้กับเกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืชแก่เกษตรกร โดยยึดการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรและพื้นที่ โดยเปิดให้บริการต่างๆ ดังนี้

- **วินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช**
- **ให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช**
- **สนับสนุนชีวภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็น แมลงศัตรูธรรมชาติ และสารสกัดธรรมชาติ (ขึ้นอยู่กับคลินิกพืชในแต่ละพื้นที่)**

คลินิกพืช จะมี**หมอพืช**ที่ได้รับการอบรม **มีความเชี่ยวชาญ** พร้อม**ให้บริการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้น** และให้คำแนะนำกับเกษตรกรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด



Q คลินิกพืชตั้งอยู่ที่ไหน ?

A

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้บริการคลินิกพืชในทุกพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 968 คลินิก ประกอบด้วย

คลินิกพืชระดับภูมิภาค เปิดให้บริการอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ครอบคลุมทุกภูมิภาค

คลินิกพืชระดับจังหวัด ให้บริการอยู่ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงาน
เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

คลินิกพืชระดับอำเภอ เปิดให้บริการอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
882 อำเภอ ทั่วประเทศ

การดำเนินงานคลินิกพืชจะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อสามารถ
บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ



Q

คลินิกแต่ละแห่ง เปิดให้บริการวันไหนบ้าง ?

A

คลินิกพืช เป็นการให้บริการของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่ละแห่งเปิดให้บริการ ดังนี้

คลินิกพืชระดับภูมิภาค อยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันทำการ

คลินิกพืชระดับจังหวัด และ **ระดับอำเภอ** อยู่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เปิดให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน

****หากต้องการทราบว่าในพื้นที่ใกล้บ้านท่านเปิดให้บริการคลินิกพืชวันไหนบ้าง สามารถสอบถามก่อนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน****



Q

เกษตรกรจะต้องทำอย่างไรบ้าง
เมื่อขอเข้ารับบริการคลินิกพืช ?

A

สำหรับเกษตรกรหรือผู้สนใจเข้ารับบริการ **"คลินิกพืช"** ต้องเตรียม **ตัวอย่างพืช** ที่แสดงอาการผิดปกติ หรือแมลงที่พบในแปลงปลูก หรือ **ภาพถ่ายพืช** ที่แสดงอาการผิดปกติที่ชัดเจน หากไม่แน่ใจสามารถติดต่อ สอบถามวิธีการเก็บตัวอย่างพืชที่ถูกต้องได้จากเจ้าหน้าที่คลินิกพืชในพื้นที่ พร้อมเตรียม **ข้อมูลประวัติการปลูกพืช** และการดูแลรักษาพืช

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการวินิจฉัย บางกรณีอาจมี การลงสำรวจในแปลงของเกษตรกรเพิ่มเติม เพื่อนำมา ซึ่งผลการวินิจฉัยที่มีความถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำ การจัดการศัตรูพืชได้อย่างทันที่

การให้บริการตรวจวินิจฉัยปัญหาศัตรูพืชพร้อมคำแนะนำ

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

